

Số: **164**/TB-UBND

Quế Sơn, ngày **05** tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO VÀ NIÊM YẾT
công khai Danh sách trên các phương tiện
thông tin đại chúng của huyện để phục vụ việc giải quyết chế độ trợ cấp
1 lần cho đối tượng nghỉ việc giai đoạn 1991-1994

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 5362/UBND-KGVX ngày 04/10/2017, “về việc giải quyết chế độ cho các đối tượng bị tạm dừng, chưa giải quyết giai đoạn 1991 -1994”; trong thời gian qua, UBND huyện Quế Sơn đã phối hợp các các Sở, ban, ngành có liên quan và cá nhân (là lãnh đạo trực tiếp và có liên quan của các đối tượng đề nghị) để tìm hướng giải quyết hợp lý, đúng quy định và dứt điểm chế độ trợ cấp 1 lần cho các đối tượng nghỉ việc giai đoạn 1991 – 1994 của huyện Quế Sơn.

Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn thông báo và niêm yết trên các phương tiện thông tin đại chúng với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tổng số hồ sơ UBND huyện Quế Sơn đã trình (tại Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 12/3/2019) đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp một lần là 108 hồ sơ, chiếm 80% tổng hồ sơ của cả tỉnh đề nghị. Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ trình và qua trao đổi làm việc trực tiếp nhiều lần giữa UBND huyện với Sở LĐ-TB&XH tỉnh, thì Sở LĐ-TB&XH tỉnh đã có ý kiến về 108 hồ sơ của huyện Quế Sơn cụ thể tại Công văn số 761/LĐTBXH-TTr ngày 06/5/2020 như sau:

- Đối với **28** đối tượng đã có quyết định nghỉ 1 lần trước đây, đã nhận chế độ 1 lần thì không xem xét, giải quyết chế độ (có danh sách kèm theo và lý do không giải quyết).

- Đối với **12** đối tượng trong hồ sơ thể hiện được UBND huyện thông báo cho nghỉ việc, hưởng 50% lương hoặc được điều về UBND huyện chờ nghỉ việc hưởng 50% lương. **12** trường hợp này, huyện niêm yết danh sách và thông báo trên sóng truyền thanh của huyện để tiếp nhận thông tin (có danh sách kèm theo); sau đó huyện sẽ xem xét trình đề nghị cấp trên giải quyết chế độ cho những đối tượng này nếu không có ý kiến phản hồi. Thời gian hoàn thành **trước ngày 20/6/2020**.

- Đối với **68** đối tượng thuộc các cơ quan, đơn vị đã giải thể, hồ sơ chưa đủ điều kiện xác định giải quyết 1 lần hay chưa. UBND huyện giao Phòng Nội vụ huyện phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh từng trường hợp cụ thể; làm việc với Nguyên Trưởng phòng Tổ chức chính quyền huyện và Nguyên lãnh đạo các công ty, xí nghiệp, cơ quan, đơn vị của các đối tượng công tác trước đây cho ý kiến từng đối tượng cụ thể; những đối tượng nào đủ điều kiện giải quyết chế độ 1 lần, UBND huyện xem xét trình đề nghị cấp trên giải quyết chế độ. Thời gian hoàn thành **trước ngày 10/7/2020**.

2. Để đảm bảo đầy đủ các thông tin và thông tin được thu thập chính xác nhằm phục vụ cho việc đề nghị hưởng trợ cấp nêu trên, UBND huyện Quế Sơn